

ไทย > ประทับ

## ประทับ

เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลหลายภาษาสำหรับผู้อพยพในรัฐเซนต์กาลเลน

ความรับผิดชอบโดยรวมสำหรับเว็บไซต์:	กรมบูรณาการและความเท่าเทียม สำนักงานกิจการสังคม รัฐเซนต์กาลเลน
งานโครงการและการแก้ไข:	มูลนิธิ Mintegra, Buchs SG
CMS และเทคโนโลยี:	ที่ปรึกษาออนไลน์ AG, Wil SG
การออกแบบเว็บ:	Ergonomen Usability AG, Zurich ZH

### เนื้อหา

ผู้เขียนหลายคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหา เนื้อหาภายนอกที่อ้างถึงโดยไฮเปอร์ลิงก์จะไม่รวมอยู่ในบริการของเว็บไซต์

ข้อความ ยกเว้นภาษาเยอรมัน จะถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

### ปฏิเสธ

รัฐเซนต์กาลเลนเสนอเว็บไซต์นี้เป็นวิธีฟรีในการรับข้อมูล ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากคุณตัดสินใจตามข้อมูลนี้ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

รัฐเซนต์กาลเลนจะไม่รับผิดชอบต่อฟังก์ชันบนเว็บไซต์นี้ที่ปราศจากข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้หมายถึงลิงก์หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดยบุคคลที่สามภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

รัฐเซนต์กาลเลนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ ความเสียหายดังกล่าวอาจเป็นลักษณะที่เป็นวิสัยทัศน์หรือไม่ใช่วิสัยทัศน์

### ความปลอดภัย

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจถูกส่งอย่างไร้การป้องกันหรือไม่สมบูรณ์ รัฐเซนต์กาลเลนไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่แลกเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความลับและปลอดภัย และเนื้อหาของเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา

รัฐเซนต์กาลเลนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### ลิขสิทธิ์

เนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์

สำหรับวัตถุประสงค์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และสร้างขึ้นโดยตรงโดยรัฐเซนต์กาลเลนลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐเซนต์กาลเลนแต่เพียงผู้เดียว

คุณสามารถนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ราบเท่าที่คุณให้เครดิตแหล่งที่มา คุณไม่สามารถใช้ข้อความ กราฟิก เอกสารเสียง และลำดับวิดีโอของรัฐเซนต์กาลเลน และใช้เป็นของคุณเอง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐเซนต์กาลเลน

ติดต่อ: กรมบูรณาการและความเท่าเทียม สำนักสังคม [integration@sg.ch](mailto:integration@sg.ch)

## ประกาศทางกฎหมาย

### ทั่วไป

เว็บไซต์ [www.hallo.sg.ch](http://www.hallo.sg.ch) (รวมถึงหน้าย่อย) ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นพอร์ทัลข้อมูลของรัฐเซนต์กาลเลนในเรื่องของการบูรณาการ ประกาศทางกฎหมายต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งเว็บไซต์

### หมายเหตุเกี่ยวกับลักษณะที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนได้รับภาพรวมของงานและกิจกรรมของฝ่ายบริหารรัฐสภาและศาล

เราละเว้นจากการนำเสนอการวิเคราะห์ทางกฎหมายโดยละเอียดเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ให้ไว้จึงไม่สามารถทดแทนการประเมินเป็นรายกรณีได้

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ไม่มีผลผูกพันต่อหน่วยงานทางปกครองที่ใช้กฎหมายในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละกรณี  
ข้อยกเว้นคือคำแนะนำในแบบฟอร์มและใบปลิวอย่างเป็นทางการที่แจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติทางกฎหมายโดยฝ่ายบริหารขอ  
ศาลของรัฐและรัฐบาลกลางไม่มีข้อผูกมัดโดยข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

## ความสะดวก

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งาน ในทางกลับกัน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานโดยไม่หยุดชะงักและไม่หยุดชะงักเสมอ  
งานบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้จะดำเนินการในช่วงเวลาออกชั่วโมงเร่งด่วนทุกครั้งที่ทำได้ ในกรณีที่เกิดการหยุดทำงานหรือการหยุดชะงักเป็นเวลานาน  
เราจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในรูปแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดว่าจะเกิดการหยุดทำงานหรือการหยุดชะงัก หากคำขอของคุณเป็นเรื่องเร่งด่วน (เช่น  
ในกรณีที่มีกำหนดเวลาต่อเนื่อง) เราขอให้คุณเลือกวิธีอื่นในการสื่อสารกับหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบของรัฐเช่นดักไลน์

## ข้อเสนอเพิ่มเติม

บนเว็บไซต์บางครั้งคุณมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนและใบสมัครสำหรับการประมวลผลธุรกิจอย่างเป็นทางการ  
คุณยังสามารถส่งคำขอหรือการลงทะเบียนแบบดิจิทัลได้โดยตรงบนเว็บไซต์ บริการเคาน์เตอร์ดิจิทัลดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นบริการเสริม  
พวกเขา ยังสามารถดำเนินการอย่างเป็นทางการตามประเภทในพื้นที่ที่หน่วยงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องของการบริหารรัฐหรือบนเว็บไซต์ไปรษณีย์  
ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ออกแบบใหม่ หรือลบข้อเสนอหรือฟังก์ชันดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## สิทธิ์ในเนื้อหา

เราหรือผู้อนุญาตของเราถือลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์หรือในข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในนั้น  
คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึกหรือพิมพ์เนื้อหาเพื่อการใช้งานของคุณเอง เนื้อหาบางอย่าง เช่น ข้อความทางกฎหมายและคำตัดสินของศาล  
จะได้รับการยกเว้นจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากข้อจำกัดและข้อยกเว้นทางกฎหมายดังกล่าวแล้ว  
คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ให้ไว้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ([integration@sg.ch](mailto:integration@sg.ch)) เท่านั้น

โปรดทราบว่าเอกสารหรือรูปภาพบางส่วนที่ให้ไว้บนเว็บไซต์มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายคุ้มครองตราสัญลักษณ์  
มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการใช้งาน

## นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ใน**นโยบายความเป็นส่วนตัว**ของเว็บไซต์นี้

⇒ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)